



TRÊN THÁNG NGÀY ĐÃ QUA

Nhạc và lời: TỬ CÔNG PHỤNG
1973

The musical score is written in a single system with four staves. It features a treble clef, a key signature of one flat (B-flat), and a 4/4 time signature. The melody is accompanied by guitar chords and includes triplets. The lyrics are written in Vietnamese below the notes.

Staff 1:
 Chords: Cm, G7, Ab, C.
 Lyrics: Rung một cánh nhạc buồn. Phím cô hay người khóc trên cung đàn lẻ

Staff 2:
 Chords: Cm, G7, Cm, Ab, G7.
 Lyrics: lời. Rơi một ngón lệ sầu, cô ai hay người khóc cho duyên tình họ

Staff 3:
 Chords: Cm, F, Cm, G7, F.
 Lyrics: bằng. Rung một cánh nhạc buồn, rơi một ngón lệ sầu. cô ai hay người

Staff 4:
 Chords: F, G7, Cm, Cm, Ab.
 Lyrics: khóc trong tình sầu lẻ loi. Ngồi kia mưa là những giọng lệ rơi

♦ 32 ♦ GIỮ ĐỐI CHO NHAU • MƯỜI HAI TÌNH KHỊCH TỬ CÔNG PHỤNG



then cuộc tình khi con bão đi qua đời mình. Người ơi người ơi tìm đâu
 thấy nửa đời xuân thắm với tình yêu chúng ta như giọt sương sớm mai như
 giọt sương sớm mai long lanh trên cánh hoa vàng. Gạo một chút nắng
 vàng hát lên sôi trào phúc trên thềm ngày đã qua. Em nhé thấy chait
 gì? Có phải chăng rạn vỡ trong tâm hồn chúng ta. Thời, còn ngán lẽ
 này với một chút nhạc buồn hát lên cho đời sống vui đi niềm đôn đau

Sheet Trên tháng ngày đã qua, file .PDF

"1. Rung một cánh nhạc buồn"

* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet Trên tháng ngày đã qua của tác giả Từ Công Phụng đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

TruongCa.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

* Credit

- Tên sheet nhạc: Trên tháng ngày đã qua
- Tác giả: Từ Công Phụng
- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/6193-tren-thang-ngay-da-qua>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ & Khiếu nại: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của ivoicesoft.com